



Tòa nhà Empress
138 – 142 Hai Bà Trưng,
P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

ĐT: (84-28) 3829 1581
Fax (84 – 28) 3829 1583
www.shinhan.com.vn

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266
Email: saokim@shinhan.com
kimdinhsb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ HỌC PHÍ ĐẶC BIỆT VỚI LÃI SUẤT 0%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Nguyễn Hoàng (“NHG”) nhằm triển khai cung cấp chương trình tài trợ học phí với lãi suất ưu đãi 0% cho quý phụ huynh có con học tại các trường thuộc hệ thống NHG, cũng như hướng đến việc thực hiện các hoạt động tài trợ tín dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy của các trường thuộc hệ thống NHG trong tương lai gần.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng là một trong những tập đoàn giáo dục tư thực chất lượng cao tại Việt Nam. Trải qua chặng đường 23 năm phát triển, bằng việc đặt con người vào trung tâm đời sống, NHG đã đầu tư với tất cả tâm huyết của mình, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sĩ, với đa dạng mô hình hội nhập quốc tế, quốc tế song ngữ và quốc tế hoàn toàn. Các trường trong hệ thống NHG từ lâu đã ghi dấu danh tiếng cũng như sự uy tín, đồng thời là ưu tiên hàng đầu của Quý phụ huynh khi lựa chọn trường cho con em mình trong suốt những năm qua.

Sự kiện ký kết với tập đoàn Nguyễn Hoàng là minh chứng cho việc Ngân hàng Shinhan đã và đang nỗ lực đẩy mạnh hành trình phụng sự giáo dục thông qua việc hợp tác với các trường đại học hoặc hệ thống các trường học trực thuộc các tập đoàn lớn và uy tín tại Việt Nam, hỗ trợ phụ huynh đặt nền móng vững chắc cho nhu cầu học tập ngày càng cao của thế hệ trẻ, góp phần vào sự phát triển ngành giáo dục tại Việt Nam.

Ông Lee Han Byeol - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ: “Việc mở rộng hợp tác với các trường đại học, hoặc hệ thống các trường học thuộc các tập đoàn lớn và uy tín tại Việt Nam, trong đó có các trường thuộc hệ thống của Tập đoàn Nguyễn Hoàng là cơ hội để chúng tôi

hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái của Ngân hàng, từ đó phát triển tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ hơn nữa.

Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy mảng giáo dục tài chính phát triển. Hơn nữa, khi các cấp độ trường học tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính số từ các ngân hàng thương mại nói chung, và từ Ngân hàng Shinhan nói riêng thì việc phổ cập kiến thức, và duy trì thói quen tiêu dùng không tiền mặt sẽ tăng trưởng nhanh, thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng số, mang đến sự tiện lợi, bảo mật và an toàn cho phụ huynh và học sinh”.

Ông Đào Quang Huy – Giám đốc Tài chính Trường học của Tập đoàn Nguyễn Hoàng chia sẻ: “Các Trường thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng liên tục thực hiện các giải pháp số hóa công tác quản trị và đa dạng hóa các giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp tài chính giúp Học sinh, Sinh viên được trải nghiệm tốt nhất trong quá trình học tập tại Trường. Việc hợp tác với Ngân hàng Shinhan sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Phụ huynh học sinh, sinh viên của các Trường thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng.”

VỀ TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC NGUYỄN HOÀNG

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng (tên tiếng Anh: Nguyen Hoang Group - NHG), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư giáo dục tại Việt Nam.

NHG thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 1999, tiền thân là một cửa hàng máy tính tại đường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM.

NHG là Tập đoàn tập trung đầu tư và phát triển lĩnh vực giáo dục hàng đầu tại Việt Nam với một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sĩ, với đa dạng mô hình hội nhập quốc tế, quốc tế song ngữ và quốc tế hoàn toàn.

Để biết thêm các thông tin về Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, vui lòng truy cập:

Website: <https://nhg.vn/vi/su-menh-tam-nhin>

Facebook: <https://www.facebook.com/tapdoannguyenhoang.official>

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan được Global Business Review Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do tạp chí International Business Magazine bình chọn và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do tạp chí World Economic trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>